
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 

************************ 
 
ผู้มาประชุม 
 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมาน อดทน ประธานสภาฯ สมาน อดทน  
2 นายเฉลิม แก้วคูนอก รองประธานสภาฯ เฉลิม แก้วคูนอก  
3 นางณรงค์ อดทน สมาชิก อบต.ม.1 ณรงค์ อดทน  
4 นายวชิรวิทย์ เจริญ สมาชิก อบต.ม.3 วชิรวิทย์ เจริญ  
5 นายประจวบ แทนสีดา สมาชิก อบต.ม.5 ประจวบ แทนสีดา  
6 นายสมพร จงเทพ สมาชิก อบต.ม.4 สมพร จงเทพ  
7 นายบัวรินทร์ สาลีเทศ สมาชิก อบต.ม.7 บัวรินทร์ สาลีเทศ  

ผู้มาประชุม  7 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฮม ภู่นอก นายก อบต. เฮม ภู่นอก  
2 นายบัวราญ ปุผาโล รองนายก อบต. บัวราญ ปุผาโล  
3. นายบุญตา แก้วคูนอก รองนายก อบต. บุญตา แก้วคูนอก  
4. นายเติม แก้วคูนอก เลขานุการนายก เติม แก้วคูนอก  
5 นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์ ปลัด อบต. ดวงใจ ชมพุทธ์  
6. นายฐาปกรณ์ เทพประจักษ์ นายช่างโยธา ฐาปกรณ์ เทพประจักษ์  
7. นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อรวรรณ ชมพุทธ์  
8. นายพิทักษ์ จันทสิทธิ์ ผช.ธุรการ พิทักษ์ จันทสิทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

- เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป – 
เทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ที่ประชุม - รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 หารือแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 
นายสมาน อดทน 
(ประธานสภาฯ) 

-เรียนสมาชิกทุกท่าน สำหรับการประชุมในวันนี ้เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ผมขอเรียนเชิญท่านปลัดในฐานะ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ์ 
(เลขานุการสภาฯ) 

-เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน สำหรับแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 เนื่องจากสภาฯของเราสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็น
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยจัดทำข้อบัญญัติ ก็อยากจะชี้แจงแนวทาง
ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สภา
ได้ทราบ ก็เลยเชิญสมาชิกมาหารือและชี ้แจงรายละเอียดและแนวทางในจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อนที่จะจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเฉพาะโครงการ
ด้านพัฒนาก็ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาจึงสามารถจัดทำได้จึงแจงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง
แผนพัฒนาวันนี้ก็จะได้มอบให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำไปดูไปศึกษาแนวทางในการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่อยู่
ในแผนพัฒนา 
 สำหรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ก็จะเป็นการรวบรวมโดยหัวหน้าส่วน กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด  กอง
การศึกษา ก็จะได้รวบรวมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ รวมทั้งรายจ่ายประจำและโครงการที่
จะพัฒนา เสนอปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะได้
กลั ่นกรองเบื ้องต้นก่อนที่นำเสนอนายก ถ้านายกเห็นด้วยก็จะได้จัดทำเป็นร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอสภา หากท่าน
นายกไม่เห็นด้วยก็จะมอบหมายให้แก้ไขก่อน นำเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา และ
นายกก็จะต้องเสนอให้ทันภายใน วันที่ 15 สิงหาคม ถ้าหากไม่ทันขอต้องขอขยาย
เวลาต่อสภา 

นายสมาน อดทน 
(ประธานสภาฯ) 

-  ท่านปลัดในฐานะเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายก ได้ชี ้แจงนโยบายในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 



นายเฮม ภู่นอก 
(นายก.อบต.เมืองโดน) 

-เรียนท่านประธานสภาและและสมาชิกทุกท่าน สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 ตอนนี้ผมได้เข้ามาทำงาน ก็ต้องทำงานตามระเบียบกฎหมาย 
การจัดทำโครงการต่างๆนั้นก็ต้องเป็นโครงการที่มีในแผนพัฒนาฯ สำหรับปีนี้ช่วงนี้ก็
จะเน้นไปที่โครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาฯก่อน ซึ่งก็จะได้กระจายโครงการไปแต่ละ
หมู่บ้าน โดยจะดูความจำเป็น ความเหมาะสมของงบประมาณ ด้วยว่ามีเพียงพอจะทำ
ได้ขนาดไหน ถ้าเป็นการจัดทำงบประมาณ ในครั้งต่อไปเราก็อาจจะมีการปรับปรุง
แผน และถ้ามีการจ่ายขาดเงินสะสมหรือจัดทำงบประมาณในปีถัดไปจะได้มีการ
ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายเฉลิม แก้วคูนอก 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6) 
- เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกที่เสนอว่า ถ้า
มีการจ่ายขาดเงินสะสมหรือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567ควรจะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนให้มากยิ่งขึ้น 

นายสมาน อดทน 
(ประธานสภาฯ) 

มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 
นายสมาน อดทน 
(ประธานสภาฯ) 

-ถ้าไม่มีผมขอกล่าวปิดประชุม 

 เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

     (ลงชื่อ)   ดวงใจ  ชมพุทธ์  ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ์ 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
 

                                                  (ลงชื่อ)  เฉลิม แก้วคูนอก 
                                                  (นายเฉลิม แก้วคูนอก) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)  ประจวบ แทนสีดา 
         (นายประจวบ แทนสีดา) 

(ลงชื่อ)  บัวรินทร์ สาลีเทศ 
   (นายบัวรินทร์ สาลีเทศ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองโดน  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เพื่อปิดประกาศให้
ประชาชนทราบทั่วไป 

ลงช่ือ สมาน อดทน 
(นายสมาน อดทน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 


